

ĐÔNG HƯNG Đa dạng hình thức tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19

Thời gian qua, công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Đông Hưng được triển khai đồng bộ, hiệu quả với hình thức đa dạng, thiết thực.

Từ khi dịch Covid-19 bùng phát trở lại tới nay, người dân trên địa bàn huyện Đông Hưng thường xuyên nhìn thấy các xe máy gắn loa chạy trên những tuyến đường thông tin về tình hình dịch, phổ biến chỉ đạo của các cấp về phòng, chống dịch, hướng dẫn người dân thực hiện nghiêm khuyến cáo "5K" của Bộ Y tế. Trong đó, xã Minh Tân đã huy động 1 tổ tuyên truyền gồm 5 - 7 người là lực lượng công an, quân sự, y tế, dài truyền thanh thường xuyên tuyên truyền lưu động về tình hình dịch Covid-19 đến từng người dân. Đồng chí Nguyễn Hữu Hậu, Chủ tịch UBND xã cho biết: Chúng tôi đặt mục tiêu 100% người dân nắm bắt đầy đủ thông tin, diễn biến tình hình dịch Covid-19 trong ngày. Xã đã vận dụng tối đa các hình thức tuyên truyền, trong đó áp dụng hình thức tuyên truyền lưu động bằng xe máy gắn loa, mặc dù khá vất vả nhưng đem lại hiệu quả cao bởi xe máy có thể len lỏi vào các ngõ nhỏ, những nơi loa phát thanh không tới được. Ở những nơi có đông dân cư sinh sống, xã yêu cầu tổ tuyên truyền thông tin thường xuyên hơn. Bên cạnh đó, chúng tôi kết hợp tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh xã mỗi ngày nhiều lần, tuyên truyền trực quan bằng pa nô, áp phích, tờ rơi... theo phương châm "mưa dầm thấm lâu", góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành các quy định phòng, chống dịch của người dân. Nhờ vậy, ở Minh Tân giờ đây khi ra đường ai cũng đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, người ở tỉnh ngoài về địa phương, người liên quan đến các trường hợp F0, F1, F2 đều chủ động đến xã khai báo y tế, thực hiện các biện pháp y tế theo quy định.

Tại xã Đông La nơi có một số trường hợp F1, F2 liên quan đến các ca dương tính với SARS-CoV-2, cùng với việc truy vết, xét nghiệm nhanh, khoanh



Phát tờ rơi tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 tới từng hộ dân.

vùng, cách ly các trường hợp liên quan, công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức như: qua hệ thống truyền thanh, pa nô, tờ rơi, áp phích, tuyên truyền lưu động bằng xe ô tô gắn loa. Chính điều này đã giúp xã Đông La đến thời điểm hiện tại vẫn giữ vững mục tiêu: không để dịch Covid-19 xâm nhập vào địa bàn. Đồng chí Mai Quý Vương, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên xã, cán bộ Đài Truyền thanh xã cho biết: Cả xã có 3 xe ô tô của một số cán bộ xã và người dân luân phiên cho mượn, Đài Truyền thanh xã gắn 2 loa trên xe. Nội dung tuyên truyền lưu động là các quy định về phòng, chống dịch; thông tin chính xác, kịp thời diễn biến, tình hình dịch bệnh; kỹ năng, biện pháp phòng, chống dịch; các hành vi bị nghiêm cấm, chế tài xử phạt trong trường hợp đưa tin sai về tình hình dịch bệnh, không khai báo y tế hoặc khai báo không trung thực, không đeo khẩu trang khi ra ngoài... Mỗi ngày 4 lần chúng tôi đi tuyên truyền, đặc biệt những ngày có thông tin về các ca dương tính với SARS-CoV-2 mà người của địa phương có tiếp xúc thì sản xuất tuyên truyền tăng lên.

Cùng với các hình thức tuyên truyền sáng tạo, hiệu quả của các địa phương, thời gian qua, Đài TTTT Đông Hưng

đã tăng cường 6 bản tin/ngày tuyên truyền công tác phòng, chống dịch. Nhờ đó, người dân trong huyện đã kịp thời nắm bắt thông tin và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Chị Nguyễn Thị The, xã Hợp Tiến cho biết: Huyện, xã có nhiều kênh tuyên truyền, vì vậy tôi nắm rất rõ diễn biến từng ngày của dịch bệnh, chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch cho mình, gia đình và cộng đồng. Tôi tin với các giải pháp căn cơ, kịp thời của tỉnh, của huyện, dịch Covid-19 sẽ sớm được khống chế để ổn định sản xuất, việc làm cũng như đời sống nhân dân.

Hoạt động tuyên truyền lưu động, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh cũng như cổ động trực quan ở các địa phương trên địa bàn huyện Đông Hưng đang được triển khai tích cực, góp phần quan trọng giúp người dân nhận thức đầy đủ về mức độ nguy hiểm của dịch bệnh, từ đó có hành động, ứng xử phù hợp, bình tĩnh thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống, không chủ quan, lơ là và cũng không hoang mang, lo lắng. Đây cũng là giải pháp quan trọng giúp Đông Hưng ngăn chặn dịch Covid-19 xâm nhập vào địa bàn.

THU HIỀN

Chuồng điện thoại reo, nhận thông tin có trường hợp F1 cần vận chuyển đến khu cách ly tập trung, kịp vận chuyển Trung tâm Cấp cứu 115 với vàng mặc bộ đồ bảo hộ y tế, nhanh chóng lên đường. Trong hành trình vận chuyển trường hợp F0, F1, dưới thời tiết nắng nóng lên tới 38 - 40°C, trong lớp quần áo bảo hộ, những bộ áo blue trắng luôn ướt đẫm mồ hôi. Bác sĩ Bùi Thị Bích Ngọc, Trung tâm Cấp cứu 115 chia sẻ: Từ khi dịch bệnh xuất hiện tại Việt Nam, nhất là đợt dịch thứ tư này, cán bộ, nhân viên Trung tâm Cấp cứu 115 luôn phải làm việc với cường độ cao, thường xuyên phải tiếp xúc với trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 và các trường hợp F1, F2. Cơm ăn không đúng bữa là chuyện hết sức bình thường. Trên xe vận chuyển bệnh nhân nhiễm, nghi nhiễm như một buồng bệnh. Mỗi người mỗi tình trạng, với những trường hợp bình thường, sức khỏe ổn định thì đỡ vất vả nhưng khi vận chuyển bệnh nhân nặng, có bệnh nền, các bác sĩ, điều dưỡng luôn phải sát sao theo dõi tình hình sức khỏe để xử lý kịp thời nếu có diễn biến xấu trong quá trình vận chuyển, đồng thời luôn chủ động bảo đảm an toàn cho bản thân. Làm việc gần như không có ngày nghỉ, dù rạng nắng hay đêm muộn, bất cứ khi nào có lệnh gọi là lên đường. Trong đơn vị có nhân viên có con nhỏ phải cai sữa sớm gửi lại người thân, có người bố bị ung thư đang điều trị tại Hà Nội mà chưa thể lên chăm sóc...

Thực hiện nhiệm vụ vận chuyển bệnh nhân nhiễm, nghi nhiễm và cấp cứu trong đợt dịch, mỗi cán bộ, nhân viên y tế Trung tâm Cấp cứu 115 đều có những khó khăn, nỗi niềm riêng. Với lái xe Lê Hoàng Nam cũng vậy, những ngày tham gia phòng, chống dịch là quãng thời gian cả hai vợ chồng anh đều phải xa con nhỏ do cùng làm ngành Y tế. Anh Nam chia sẻ: Mùa hè, mặc quần áo bảo hộ liên tục, lúc cởi bỏ không khác gì người vừa lội nước lên. Nhiều lúc vừa nâng bát cơm lên thì có lệnh gọi, lại lên đường... Tuy nhiên, những khó khăn đó không làm anh em quân ngại bởi ai cũng hiểu những người làm việc tại các điểm nóng dịch cần đàng vất vả hơn mình rất nhiều. Cả nước đang phòng, chống dịch, không riêng gì cán bộ, nhân viên 115 chúng tôi.

Khiêm tốn khi nói về mình nhưng có chứng kiến công việc của cán bộ, nhân viên

Những chuyến xe "đặc biệt"

Nói đến những khó khăn, vất vả của cán bộ, nhân viên y tế trên tuyến đầu chống dịch, không thể không nhắc tới những đóng góp thầm lặng của cán bộ, nhân viên y tế Trung tâm Cấp cứu 115. Như những con thoi trong mùa dịch, không quản nắng mưa, sớm tối, nguy cơ lây nhiễm cao, bất cứ khi nào cần vận chuyển bệnh nhân và các trường hợp nghi nhiễm Covid-19 họ sẽ lập tức lên đường.



Bệnh nhân được vận chuyển từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh tới khu cách ly tập trung tại Trường Đại học Thái Bình, ngày 17/5/2021.

y tế Trung tâm Cấp cứu 115 mới thấy được sự vất vả và những hy sinh thầm lặng của họ. Hàng ngày, hơn 40 cán bộ, bác sĩ, điều dưỡng, lái xe thay nhau làm nhiệm vụ vận chuyển các trường hợp nhiễm, nghi nhiễm và người có nguy cơ nhiễm Covid-19. Tính từ ngày 29/4 - 1/6, cán bộ, nhân viên Trung tâm đã vận chuyển gần 330 chuyển với gần 1.340 trường hợp F0, F1, F2... và cả chuyên gia nước ngoài sang làm việc trên địa bàn tỉnh. Có những ngày cao điểm, cán bộ, nhân viên Trung tâm phải vận chuyển hơn 50 chuyển. Số lượng F0, F1, F2... vận chuyển đông, có ngày lên tới gần 150 trường hợp, chưa kể nhân viên chuyên bệnh nhân nặng, bệnh nhân cấp cứu. Sau mỗi hành trình, cán bộ, nhân viên Trung tâm tự thực hiện việc khử khuẩn xe, thiết bị và khử khuẩn bản thân theo quy trình đã được

tập huấn trước đó để bảo đảm an toàn phòng, chống dịch.

Bác sĩ Đặng Phi Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 cho biết: 115 - 1 cuộc gọi, 1 niềm tin; sau 5 phút - nhận cuộc gọi phải lên đường. Đó là phương châm hoạt động của Trung tâm Cấp cứu 115, kể cả mùa hè, mùa đông, ngày nghỉ hay đêm muộn. Việc vận chuyển bệnh nhân cấp cứu ngày thường đã vất vả song trong những ngày dịch bệnh diễn biến phức tạp, số lượng vận chuyển đông cộng thêm thời tiết nắng nóng, ăn uống thất thường khiến cán bộ, nhân viên Trung tâm càng áp lực hơn. Chia sẻ, đồng viên với cán bộ, nhân viên, Trung tâm thường xuyên nắm bắt nhu cầu thiết yếu để đáp ứng kịp thời. Dù đã thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch nhưng trước diễn biến dịch phức tạp, Trung tâm đã tính đến phương án đơn

vi xuất hiện trường hợp cán bộ, nhân viên nhiễm Covid-19 và phải phong tỏa toàn bộ đơn vị. Vì vậy, Trung tâm đã đề xuất với Sở Y tế tổ chức tập huấn cho cán bộ, nhân viên lái xe của các đơn vị trong ngành Y tế nhằm chủ động về nhân lực vận chuyển.

Là một trong số những người đầu tiên có mặt tại cơ sở khi xuất hiện các ca nhiễm, nghi nhiễm trong cộng đồng để kịp thời chuyển tới các khu cách ly, điều trị, nhiệm vụ của những chiến sĩ áo trắng 115 có vai trò rất quan trọng. Xuyên đêm, xuyên trưa kể cả khi thời tiết khắc nghiệt, với tinh thần quyết tâm cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh, cán bộ, nhân viên Trung tâm Cấp cứu 115 luôn ở trạng thái sẵn sàng để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

HOÀNG LANH

THÀNH PHỐ Chủ động phòng tránh đuối nước cho trẻ em

Đuối nước là tai nạn rất dễ xảy ra với trẻ em, nhất là vào thời điểm nắng nóng, dịp hè bởi đây là quãng thời gian trẻ có nhiều hoạt động vui chơi giải trí sau thời gian học tập ở trường. Vì vậy, để phòng tránh đuối nước, các ngành chức năng của thành phố Thái Bình đã và đang chủ động thực hiện nhiều biện pháp, qua đó từng bước nâng cao nhận thức của người dân về phòng tránh đuối nước cho trẻ em.

Năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên thời gian nghỉ hè sớm hơn, trẻ ở nhà để phòng, chống dịch. Nhiều gia đình cho rằng khi trẻ ở nhà thì sẽ an toàn nhưng thực tế môi trường bước vào tháng hè, cả nước đã có cả chục trẻ bị đuối nước. Thành phố Thái Bình có mặt dân số đông với nhiều sông, ao. Hơn nữa, đây cũng là thời điểm mùa mưa nên mức nước ở các sông lên cao. Cùng với đó, không còn sự quản lý, giám sát của thầy cô giáo; một số phụ huynh chủ quan trong quản lý con em mình nên nguy cơ đuối nước đối với trẻ em có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Bà Hà Thị Thu Phương, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Thái Bình cho biết: Để giảm thiểu tai nạn đuối nước, UBND thành phố đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các biện pháp phòng



Tổ chức các lớp học bơi là một trong những giải pháp phòng, chống đuối nước cho trẻ em.

Ảnh tư liệu

tránh đuối nước cho trẻ em song song với các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với tình hình thực tế ở từng thời điểm. Trong đó, chú trọng đẩy mạnh công tác truyền thông về phòng tránh đuối nước; rà soát kịp thời các điểm xung yếu để xảy ra tình trạng đuối nước để chủ động các biện pháp phòng ngừa; quan tâm, hỗ trợ cơ sở ban, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các biện pháp phòng

Hiện nay, trên địa bàn thành phố có gần 50.000 trẻ từ 0 - 16 tuổi, chiếm 23% dân số thành phố. Để chủ động phòng tránh đuối nước cho học sinh, trước thời điểm nghỉ hè, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố đã yêu cầu các trường trên địa bàn tăng cường tuyên truyền phòng tránh tai nạn đuối nước cho học sinh. Theo đó, các trường phối hợp với chính quyền xã, phường tổ chức tuyên truyền

đến các bậc phụ huynh nâng cao nhận thức trong phòng tránh đuối nước ở trẻ em; dành nhiều thời gian quan tâm đến các em trong dịp hè. Không để các em chơi ở những khu vực nguy hiểm như sông, ao, hồ. Tổ chức cắm biển báo những khu vực nước sâu, chảy xiết để cảnh báo.

Phường Hoàng Diệu nằm dọc sông Trà Lý nên mỗi khi hè đến rất nhiều gia đình cho con

em ra sông bơi. Ông Trương Văn Luyến, Chủ tịch UBND phường cho biết, dịp hè là thời điểm dễ xảy ra tình trạng đuối nước, nhất là đối với trẻ em. Vì vậy, cấp ủy, chính quyền phường đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, các trường học trên địa bàn tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức phòng, chống đuối nước cho học sinh. Chỉ đạo Đoàn Thanh niên tổ chức các hoạt động vui chơi lành mạnh, an toàn cho các em trong dịp nghỉ hè, trong đó có việc tổ chức các lớp dạy bơi, kỹ năng sống, các câu lạc bộ múa, hát, bóng đá để cuốn hút các em tham gia. Tuy nhiên, mọi hoạt động diễn ra trong dịp hè phải bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19. Khuyến cáo các em không vui chơi gần khu vực nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ đuối nước như sông, ao, hồ...

Thực tế cho thấy, gia đình đóng vai trò rất quan trọng trong việc bảo đảm an toàn cho trẻ em. Do vậy, để góp phần bảo đảm sự an toàn cho các em, tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra, bên cạnh sự vào cuộc tích cực của các cấp, ngành, địa phương, trước hết, mỗi gia đình cần có sự quan tâm, giám sát chặt chẽ con em mình, giáo dục, cảnh báo các em không nên đi tắm sông, vui chơi gần ao, hồ. Đồng thời, hướng dẫn trẻ em kỹ năng phòng tránh cũng như cách sơ cứu người bị đuối nước đúng cách; khi phát hiện có người đuối nước, ngoài việc khẩn trương kêu cứu thì tuyệt đối không được nhảy xuống cứu khi mình không biết bơi...

MINH NGUYỆT

Phòng chống đuối nước cho trẻ

Cần sự phối hợp của cộng đồng

Đuối nước ở trẻ em có cả nguyên nhân chủ quan và khách quan. Để phòng chống đuối nước cho trẻ một cách hiệu quả, cần có sự phối hợp của cả cộng đồng.

NGUYÊN NHÂN GÂY ĐUỐI NƯỚC Ở TRẺ

- Môi trường sống tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây đuối nước
- Bỏ mặc chủ quan, thiếu giám sát
- Trẻ thiếu kỹ năng bơi, kỹ năng cứu người đuối nước

SỰ PHỐI HỢP TRONG PHÒNG CHỐNG ĐUỐI NƯỚC

<p>Phụ huynh</p> <ul style="list-style-type: none"> Cho trẻ học các kỹ năng bơi lội, cứu người bị đuối nước Trông coi, giám sát khi đưa trẻ đi bơi Chỉ cho trẻ khu vực bơi an toàn 	<p>Trẻ em</p> <ul style="list-style-type: none"> Nắm vững các kỹ năng bơi lội, cứu người bị đuối nước Khi không biết bơi thì không tự ý xuống cứu người bị đuối nước 	<p>Đơn vị quản lý bãi tắm</p> <ul style="list-style-type: none"> Đặt biển báo nguy hiểm, rào chắn tại những khu vực có nguy cơ đuối nước cao Thành lập đội cứu hộ và các phương tiện cần thiết để cấp cứu ở những khu vực bơi nguy hiểm
--	---	--

Cơ quan quản lý liên quan

- Tăng cường tuyên truyền, triển khai nhiều biện pháp phòng chống đuối nước
- Phối hợp với gia đình, nhà trường để quản lý trẻ và tổ chức dạy kỹ năng bơi an toàn cho trẻ

TTXVN

<https://infographics.vn>